



ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างสี่บทพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสี่บทพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๕๒๕,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทุน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการในด้านการดำเนินคดีแพ่ง การสี่บทพย์ บังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สิน และติดตามทวงถามหนี้ โดยมีหนังสือรับรองบริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับจนถึงวันยื่นเสนอรับงาน พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ไม่หมดอายุ) สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วน หมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือหัวหน้าสำนักงาน กับผู้รับจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงาน

๑๓. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทางถาวรนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางถาวรนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการติดตามทางถาวรนี้ (แบบ ทน.๒) และผู้เสนอรับงานจ้างต้องขึ้นทะเบียนกับสภาพนายความ โดยต้องส่งหลักฐานที่ได้รับขึ้นทะเบียนของสภาพนายความ

๑๔. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร โดยให้ส่งสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.๒๐) หรือแบบ ภ.พ.๐๑ หรือแบบ ภ.พ.๐๙ พร้อมด้วยหลักฐานการตอบรับจากกรมสรรพากร

ทั้งนี้ กรณียื่นแบบ ภ.พ.๐๑ หรือแบบ ภ.พ.๐๙ กองทุนจะยังไม่จ่ายค่าจ้างจนกว่าผู้รับจ้างจะได้นำหลักฐานแบบ ภ.พ.๒๐ มาแสดง

๑๕. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายความไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจำนวน ๑ คน โดยชื่อหัวหน้าสำนักงานต้องตรงกับรายชื่อหัวหน้าสำนักงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาพนายความ และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้ ในสำนักงานอื่นที่ยื่นสมัครเพื่อรับงานสืบทรัพย์บังคับคดีกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นนายความ (ไม่หมดอายุ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากใบอนุญาตให้เป็นนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าสำนักงาน นายความ หมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้ กับผู้รับจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงาน

๑๖. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน (โดยไม่รวมผู้ที่ เป็นหัวหน้าสำนักงาน) และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้ ในสำนักงานอื่นที่ยื่นสมัครเพื่อรับงานสืบทรัพย์บังคับคดีกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นนายความ (ไม่หมดอายุ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากใบอนุญาตให้เป็นนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชนของนายความ หมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้ กับผู้เสนอรับจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดเฉพาะรายชื่อ นายความนั้นออก และหากมีจำนวนนายความคงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงาน

๑๗. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีพนักงานติดตามทางถาวรนี้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน (ไม่รวมผู้ที่ เป็นหัวหน้าสำนักงานและนายความ) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้ในสำนักงานอื่นที่ยื่นสมัครเพื่อรับงานสืบทรัพย์บังคับคดีกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันจบการศึกษา ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากสำเนาบัตรประชาชนของพนักงานติดตามทางถาวรนี้ หมดอายุ หรือวุฒิการศึกษามีได้ระบุวันจบการศึกษา หรือไม่มี การรับรองสำเนาเอกสาร หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทางถาวรนี้

ของผู้รับจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดเฉพาะรายชื่อพนักงานติดตามทวงถามหนี้้นั้นออก และหากมีจำนวนพนักงานติดตามทวงถามหนี้คงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงาน

๑๘. กรณีผู้เสนอรับงานจ้างที่เคยรับงานดำเนินคดีกับกองทุนในปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ และงานดำเนินคดี กรอ.ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และงานสืบททรัพย์บังคับคดีต้องไม่มีการทำงาน หรือไม่มีคดีค้างเบิกค่าจ้างดำเนินคดีและค้างเบิกค่าจ้างสืบททรัพย์บังคับคดี เว้นแต่การค้างเบิกจ่ายค่าจ้างมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง หรือไม่ละเลยในการปฏิบัติตามขั้นตอน และเงื่อนไขการฟ้องคดีและหรือสืบททรัพย์และหรือบังคับคดีตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กองทุนได้รับความเสียหายจากการละเลยดังกล่าว

๑๙. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ยื่นเสนอรับงานจ้างในครั้งนี หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือนายความ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๒๐. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ หากเป็นผู้กักยืม กยศ. หรือ กรอ. ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดสิทธิ จากการเป็นผู้เสนอรับจ้าง ในกรณีที่นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้จะตัดเฉพาะรายชื่อนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้รายนั้นออก และหากมีจำนวนนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ คงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับจ้าง

๒๑. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน นายความ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ กรณีนายความให้บันทึกข้อมูลเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นนายความด้วยในรูปแบบซีดี (ไฟล์สกุล Excel) ตามที่กองทุนกำหนด จำนวน ๑ แผ่น พร้อมกับเอกสารตามข้อ ๒.๑๒-๒.๒๐ หากผู้รับจ้างไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ในการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและข้อมูลให้ผู้รับจ้างยื่นเอกสารเรียงตามลำดับตั้งแต่ข้อ ๒.๑๒-๒.๒๐ ให้กองทุนพิจารณาโดยต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด โดยให้ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนา พร้อมประทับตรานิติบุคคล พร้อมสำเนา ๑ ชุดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และปิดผนึกให้เรียบร้อย

ในการยื่นเสนอรับงาน ให้ผู้รับจ้างยื่นเอกสารตามหัวข้อรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยต้องระบุภาคศาลที่ประสงค์จะรับงานจ้าง จำนวน ๓ ภาคศาล เรียงตามลำดับ ในใบยื่นเสนอรับงานจ้างทำยนี้ ซึ่งในการจัดสรรจำนวนคดี กองทุนจะจัดสรรจำนวนคดีให้ผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละภาคศาลในจำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรคดีในภาคใดภาคหนึ่ง นอกเหนือจากภาคที่ระบุให้ผู้รับจ้างแต่ละรายตามความเหมาะสม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษา เลขที่ ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทมาแสดง และจะต้องเป็นผู้ที่ซื้อเอกสารสอบราคากับกองทุนฯ แล้วเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ ๘๘ อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น ๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยผู้มาติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาต้องมีเอกสารที่แสดงว่า เป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทมาแสดง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๐๑๖-๔๘๘๘ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา